



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของผู้เข้ารับการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

.....
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เสนอขอเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
พิเศษ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นางสาวกชวรรณ ศรีบานชื่น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
๒. นางสาววิภาวรรณ คันธนาม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงประกาศรายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด
วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้เข้ารับการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทราบโดยทั่วกัน

เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความ
ประพฤติ คุณลักษณะอื่นๆ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประกอบด้วย

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์	๔๐ คะแนน
ผลการปฏิบัติงาน	๒๐ คะแนน
การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ	๑๐ คะแนน
ความอาวุโสตามหลักราชการ	๑๐ คะแนน
เหตุผลในการขอย้าย	๕ คะแนน
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานและแนวคิดในการพัฒนางานและผลงาน	๑๕ คะแนน
รวม	๑๐๐ คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน

ระดับชำนาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

อนึ่ง หากมีผู้ใดประสงค์ทักท้วงผลงานผู้ได้รับการคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ดำเนินการจัดทำคำทักท้วงเป็นหนังสือถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสายไหม นันทศรี)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีรายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ของผู้เข้ารับการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี
 (แบบท้ายประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ที่	ตำแหน่งที่ขอรับการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับการคัดเลือก	รายละเอียดการเสนอผลงาน		ผู้ร่วมดำเนินการ	หมายเหตุ
			ชื่อผลงาน	จำนวน(คน) สัดส่วน		
๑	นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๙ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑	นางสาวกชวรรณ ศรีบานชื่น นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๐ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑	๑.การจัดทำรายการหักหนี้บุคคลที่สามเพื่อนำเข้าข้อมูล กับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการครูและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง เบิกจ่ายผ่านระบบ KTB corporate Online ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ๒.การดำเนินการยืมเงินราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑	-	การพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑	
๒	นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๗ สพม.กาฬสินธุ์	นางสาววิภาวรรณ คันทนาม นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๗ สพม.กาฬสินธุ์	๑.รายงานผลการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒.รายงานผลการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	-	การนำนโยบายสู่การปฏิบัติและพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	

